



## ยูเนสโกมอบรางวัลชนะเลิศ ด้านการอนุรักษ์เขมรดกทางวัฒนธรรม ให้กับวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร



สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ และนายกวาง โจ คิม

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ บริเวณลานพระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ มีการจัดพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 1 (Award of Excellence) ให้โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์วัดประยุรวงศาวาส ด้านการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) โดยมี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนายกวาง โจ คิม ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ อ่านประกาศคำสดุดีและมอบรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 1 โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส จากองค์การยูเนสโกแก่ พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส



พระพรหมบัณฑิต



พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์



ศ. ดร.โมไนย ไกรฤกษ์

ในการนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการบูรณะครั้งนี้ จึงคิดค้นแนวทางในการบูรณะเสากลางใหม่ โดยการนำโครงเหล็กมาหุ้มเสากลางก่อนใช้แม่แรงยกเสากลางให้กลับมามาตรงเช่นเดิม ซึ่งวิธีการนี้ถือเป็นวิธีการใหม่ จึงมีการจดลิขสิทธิ์รูปแบบการบูรณะเสากลางด้วยวิธีดังกล่าวไว้แล้ว

เจดีย์พระประธานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ถือว่าเป็นเจดีย์ทรงลังกาที่สูงและใหญ่ที่สุดในกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น องค์เจดีย์สูง 60 เมตร เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุต่อมาในปลายปี 2549 องค์พระบรมธาตุมหาเจดีย์เกิดการทรุด เอียงตัวจากฐาน 1 เมตรลงมาทางแม่น้ำเจ้าพระยา ทางวัดได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะหน่วยงานที่มีความรู้ด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม ร่วมดำเนินบูรณปฏิสังขรณ์ วางแผนการซ่อมแซมเป็น 3 ระยะ เริ่มจากปรับปรุงองค์ประกอบภายนอกเจดีย์และทาสีใหม่ ซ่อมแซมพระเจดีย์รายและพื้นที่ทั้งหมด ต่อด้วยจุดสำคัญคือเสากลาง ซึ่งก่อด้วยอิฐสูง 20 เมตร น้ำหนัก 144 ตัน ขนาด 4 คนโอบ

รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ธรรมเวชวิที จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะหัวหน้าทีปรึกษาโครงการฯ กล่าวไว้ว่า

“อุปสรรคของการบูรณะอยู่ที่วัสดุที่ใช้ก่อสร้างเจดีย์ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ปูนก่ออิฐเริ่มเสื่อมสลายเพราะความชื้นเมื่อไม่สามารถรีดน้ำได้ จึงต้องใช้วิธีเข้าฝือกเสากลางและใช้คานเหล็กใหญ่หุ้มโดยรอบ และที่สำคัญต้องเป็นโครงสร้างใหม่ที่เสริมเข้าไปภายในเจดีย์แล้วไม่กระทบโบราณสถานผนังของเจดีย์และเสากลางยังคงใช้กระบวนการก่อแบบดั้งเดิม ตลอดจนถึงของอิฐต้องใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด และการออกแบบแสงสว่างเวลากลางคืนให้คำนึงถึงทัศนียภาพที่งดงาม จึงต้องใช้วิธีซ่อนไฟและไฟที่ส่องสะท้อนนั้นต้องไม่มีผลทำลายโบราณสถาน ”

การอนุรักษ์ที่โดดเด่นนี้ ยูเนสโกขอให้วัดประยุรวงศาวาส ดำเนินเผยแพร่หลักการในการบูรณะดังกล่าว เพื่อเป็นแบบอย่างของประเทศในเอเชียและแปซิฟิกกว่า 50 ประเทศ เนื่องจากได้ผสมผสานความก้าวหน้าทางวิศวกรรมและวิธีการก่อสร้างแบบดั้งเดิมไว้ และบูรณาการความร่วมมือในการปฏิสังขรณ์เจดีย์สำคัญของไทย ขณะเดียวกันเราอยากเห็นการบูรณะศาสนาและสถานที่สำคัญอื่น ๆ อย่างมีคุณค่า และมีการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อสิ้นสุดการบูรณะยังเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือน่าชื่นชม นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจใน การสร้างสรรค์ผลงานของ รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ธรรมเวชวิที อาจารย์ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



รศ.สมศักดิ์ ธรรมเวชวิที



### การประชุมสภาสถาบันวาระพิเศษ พิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์สถาบัน (พ.ศ.2555-2563)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และนายกสภาสถาบัน เป็นประธานในการประชุมสภาสถาบัน วาระพิเศษ เรื่อง พิจารณา ทบทวนแผนกลยุทธ์สถาบัน (พ.ศ.2555-2563) โดยมีคณะกรรมการสภาสถาบัน ผู้บริหารสถาบัน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์



### ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน (วาระพิเศษ)

ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน (วาระพิเศษ) โดยมี นายอนนต์ ศิริแสงทักษิณ เป็นประธาน เปิดการประชุม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.โมนัย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารสถาบัน ร่วมด้วยนายไพโรจน์ ศุภมงคล และ ดร.กิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมหารือ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ณ ห้อง 606 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์



### สจล.เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ ACIIDS 2014 ครั้งที่ 6

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2014) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภมิตร จิตตะยโสธร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. โมนัย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ภายในมีนักวิชาการชั้นนำในสาขาที่เกี่ยวข้อง มานำเสนอบทความวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน เมื่อวันที่ 7-9 เมษายน 2557 ณ โรงแรม Grand Centre Point Terminal 21 ติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS ถนนอโศก กรุงเทพมหานคร



### พิธีลงนามในคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี

ศาสตราจารย์ ดร. โมนัย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน (สำนักงานอธิการบดี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีผู้บริหาร บุคลากร จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมลงนามตามคำรับรอง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์



### ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สนอ.

ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมี รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ณ ห้อง 701 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์





## คณะครุศาสตร์ฯ พระจอมเกล้าลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย



คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ณ อาคาร KMITL CONVENTION HALL สจล.

โดยในการจัดการแข่งขัน วันที่ 28 เมษายน 2557 เป็นการแข่งขัน (รอบคัดเลือก) รอบที่ 1 และวันที่ 29 เมษายน 2557 เป็นการแข่งขัน(รอบคัดเลือก) รอบที่ 2 และ 3 ซึ่งมีผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 32 ทีม ซึ่งจะจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไปโดยในครั้งนี้ มีทีมของ สจล. 2 ทีม เข้ารอบชิงชนะเลิศ คือ ทีม E-12 และทีม Spinal\_ID.ED ซึ่งจะจัดขึ้นที่ เดอะมอลล์บางกะปิ ผลการแข่งขันจะรายงานให้ทราบต่อไป



## นิทรรศการ ID Close Up ผลงานนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์



คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชษฐ์ โสวิทยสกุล คณบดี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ID CLOSE UP 2014 งานแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และผลงานนักศึกษา ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) โดยนักศึกษาศาขาศิลปอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิด "THE PIXEL OF IDEA" ที่ได้นำผลงานไอเดียการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของนักศึกษากว่า 100 ชิ้น มาร่วมจัดแสดงสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมืออาชีพ ผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ณ บริเวณลานโอเดอน ชั้น 2 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีผลงานเด่น อาทิ

- Caninie กระเป๋าถือจากด้ายขนสุนัข
- เครื่องประดับแห่งการให้ ไอเดียรณรงค์แนวคิด Endless Giving
- เครื่องเคลือบดินเผาดูดซับน้ำ ที่ใช้เทคนิคการผสมสีลงในเนื้อดินเพื่อสร้างความโดดเด่น
- Baan chair เก้าอี้สามขาสไตล์วินเทจ

และ ผลงานผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาที่น่าสนใจอีกมากมาย ซึ่งนิทรรศการ ID Close Up นี้ จัดแสดงระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2557

### โครงการค่ายสร้างลาดกระบังชุมชนพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1

ชุมนุมค่ายสร้างลาดกระบัง จัดโครงการค่ายสร้างลาดกระบังชุมชนพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 สร้างห้องน้ำใหม่ เทพื้น ติฝาท้อง และเดินระบบไฟ ณ ห้องเรียนพิเศษต้นน้ำหลางตาง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557



### การแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 33 อ่างแก้วเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 33 "อ่างแก้วเกมส์" ระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีนักกีฬาจากสถาบันอุดมศึกษา 68 สถาบัน ทั่วประเทศร่วมชิงชัยใน 19 ชนิดกีฬา ภายใต้คำขวัญประจำการแข่งขัน



**"ร่วมน้ำใจไมตรี ณ ที่แห่งนี้ อ่างแก้วเกมส์"**

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

โดยในการแข่งขันครั้งนี้ สถาบันได้รับเหรียญรางวัลจำนวน 31 เหรียญ อยู่อันดับที่ 10 จาก 68 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้รับเหรียญทอง จำนวน 8 เหรียญ เหรียญเงิน จำนวน 10 เหรียญ และเหรียญทองแดง จำนวน 13 เหรียญ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.cmu.ac.th/angkaewgames/report\\_coin.php](http://www.cmu.ac.th/angkaewgames/report_coin.php)

### วิทยาเขตชุมพร จัดอบรมหลักสูตร Micro M.B.A. KMITL-PCC รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จัดโครงการอบรม หลักสูตร Micro M.B.A. KMITL-PCC รุ่นที่ 1 เรื่อง ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งเป็นการบรรยาย และปฏิบัติการแบบเข้มข้น 45 ชั่วโมง เรียนเฉพาะวันเสาร์ ในรายวิชา ด้านบริหารธุรกิจ 5 วิชา วิชาละ 1 ครั้ง ครั้งละ 6 ชั่วโมง และค้นคว้าอิสระ 3 ชั่วโมง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม



โครงการ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารธุรกิจที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในท้องถิ่น เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในด้านการปฏิบัติงานทางธุรกิจทั่วไป เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล การวางแผนการผลิต การบัญชีและการเงิน การตลาด ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษ ในการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในธุรกิจโดยตรงรวมทั้งการสร้างเครือข่ายในการทำงานธุรกิจร่วมกันอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อีกด้วย

## กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานอธิการบดี



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผ่าภักดิ์ ศิริสุข รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ของสำนักงานอธิการบดี สจล. โดยมี รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม 5ส ซึ่งจัดโดยส่วนประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

## พิธีปิดค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 20

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 รองศาสตราจารย์ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานในพิธีปิดค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 20 ณ ห้องชมรมผู้ปฏิบัติธรรม ชั้น 2 โรงอาหาร อาคารสมเด็จพระเทพฯ โดยมีคณะกรรมการสภาคณาจารย์ ผู้ปกครอง มาร่วมในพิธี

การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน ของสภาคณาจารย์และพนักงาน สจล. มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร ในการช่วยดูแลบุตร หลานของบุคลากร ให้ความรู้ เสริมทักษะด้านวิชาการต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในครั้งนี้ จัดระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง 2 พฤษภาคม 2557 (จัดพิธีเปิดค่ายในวันที่ 26 มีนาคม 2557)



ขอเชิญชาว สจล. เข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายใน สจล. ประจำปี 2557

ในหัวข้อ "ธรรมชาติสดใส ใน สจล."



ชิงเงินรางวัลรวม 35,000 บาท

(ภาพที่ส่งประกวด ต้องเป็นภาพที่ถ่าย ณ สจล. กรุงเทพฯ และวิทยาเขตชุมพร)

เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1-25 กรกฎาคม 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โทร. 02-329-8111 (สายตรง), 02-329-8000 ต่อ 3781-2, 3179

[www.kmitl.ac.th/pr/](http://www.kmitl.ac.th/pr/)

### ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม

### "การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วย Social Media"

ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปี 2557 หัวข้อ "การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วย Social Media" โดยวิทยากรมืออาชีพ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ หรือผู้สนใจที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมการอบรม ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  
โทร. 3781, 3179

